

## HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TRANH TÀI TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ X NĂM 2024



Hội khỏe Phù Đổng là đại hội Thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là dịp để tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường phổ thông; phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao nhằm bồi dưỡng, đào tạo thành vận động viên tài năng cho Thủ đô và đất nước. Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức theo chu kỳ: cấp trường 01 năm/lần; cấp huyện 02 năm/lần; cấp tỉnh 02 hoặc 04 năm/lần; cấp toàn quốc 04 năm/lần. Đối tượng tham gia là học sinh phổ thông; học viên giáo dục thường xuyên có độ tuổi từ 18 trở xuống đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; học sinh có đủ sức khỏe thi đấu môn thể thao đăng ký tham gia.

Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm nay đã thu hút hơn 6.840 VĐV (đại diện khoảng 1.700.000 HS phổ thông thủ đô) tham gia thi đấu tại 16 bộ môn. Căn cứ vào kết quả thi đấu cấp Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn khoảng gần 1.000 VĐV xuất sắc nhất sẽ để tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc.

Thật vinh dự và tự hào, trường Tiểu học Giang Biên có hai vận động viên được tham gia ở Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố lần này. Với hai bộ môn Em Hà Phương – bơi lội và em Ngọc Diệp – cờ vua. Đây là cơ hội để các em được cọ sát và khẳng định bản thân. Không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô các em đã mang về cho mình những tấm huy chương danh giá. Em Ngọc Diệp đã nỗ lực và đạt giải ba môn cờ vua. Em Trần Hà Phương tham gia nội dung bơi tiếp sức nữ các em đã tỏa sáng và mang về cho mình tấm huy chương đồng.

Hi vọng rằng qua cuộc thi, các thí sinh nhí của trường Tiểu học Giang Biên không chỉ duy trì thành tích học tập tốt trên lớp với các môn văn hóa, mà còn luôn giữ vững tinh thần thể dục, thể thao, lan tỏa tình yêu với bộ môn này tới các bạn học sinh trong trường mình.

Một số hình ảnh của các em tham gia HKPD cấp Thành phố









Người thực hiện  
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh